



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๒-๑๓ มูลค่าข่าว ๖๐๘,๓๕๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เทรนด์ใหม่... สุดเพรียว ปล่อยขบองใต้สะตอ..ไม่แคร์โลก



โลกของแฟชั่นในทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่ามีเทรนด์หลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย แลมนแฟชั่นเดี่ยวนี้อาจไกลเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้เสียอีก เพราะไม่เพียงแค่แฟชั่นดี ๆ สวย ๆ เท่านั้นที่เป็นที่นิยม แต่ปัจจุบันนี้แฟชั่นแบบแปลกแหวกแนว ชวนชวน หรือ ชนิดที่บางอันสุดเพรียว กลับกลายเป็นได้รับความนิยมจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบตามๆ กันเสีย

ที่ล่าสุดต้องยกให้เลยกับแฟชั่นของสาวแดนมังกร ซึ่งทำเอาชาวเน็ตหลายๆ คนถึงกับสะพรึงไปตามๆ กัน กับภาพของแฟชั่นสุดเสียวของบรรดาหญิงสาวที่สวมใส่กางเกงเอวโหลดต่ำสุดๆ จนเห็นขนที่ลับแพลงออกมา สร้างความตะลึงให้กับผู้ที่เห็นเป็นอย่างมาก ขณะที่สังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานาถึงความไม่เหมาะสม บ้างก็หวาดกลัวว่าวัยรุ่นไทยจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง บ้างก็ว่าภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพตัดต่อ บ้างก็ว่าไม่





แปลกที่โชว์ชนช่วงล่างเพราะสาวจีนก็เคยมีแฟชั่นไม่ใส่กางเกงใน หรือแฟชั่นอวดกันมาแล้ว

ด้าน **ดร.จิตรา คุณฎีเมธา** นักจิตวิทยาและประธานศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า หากจะเอ่ยถึงแฟชั่น เราก็มักจะนึกถึงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การแต่งตัว ทรงผม ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆ บ้างก็นำเอาของเดิมกลับไปกลับมา เปลี่ยนนิดผสมหน่อยเป็นแฟชั่นใหม่ๆ ออกมา วุ่นไปวนมาจนน่าเบื่อ ไม่มีความแตกต่าง ซึ่งที่นี้การจะสร้างแฟชั่นใหม่ๆ ขึ้นมาก็จำเป็นจะต้องทำให้ล้ำหน้า สร้างสิ่งที่แปลกใหม่ แนวทาง และต้องกล้าในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อน



ดร.จิตรา คุณฎีเมธา

โดยสังคมจีนเคยเป็นประเทศที่เปิดมาก่อน พอเปิดขึ้นมาจึงมีบุคคลบางกลุ่มกล้าที่จะแหวกแนวกฎเกณฑ์ทุกอย่างออกมา เพื่อต้องการสร้างกระแส โดยอิทธิพลวัฒนธรรมแหวกนั้นโชว์นี่ก็มาจากฝรั่ง ฮอลลีวูด ที่ต้องการโชว์ความสวยงาม โชว์เรือนร่าง ความมั่นใจ แสดงให้เห็นความทันสมัย ดังนั้นเพื่อต้องการสร้างกระแส อยากเด่นอยากดัง จึงต้องพยายามทำอะไรให้หรือหา แข่งกันกล้า แข่งความบ้ามากกว่ากัน

ดังนั้น เมื่อแฟชั่นมันโชว์จนไม่มีอะไรจะโชว์ สั้นจน



แฟชั่นอวดกันที่นิยมเมื่อไม่นานมานี้

ไม่รู้จะสั้นยังไง จึงต้องอวดให้มากกว่านั้น จึงต้องกลับไปในเรื่องของทางเพศ เนื่องจาก เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจได้ง่าย กระตุ้นไปทางอารมณ์ทางเพศ ทำให้คนคลั่ง โดย คิดว่ามั่นใจ และเป็นประเด็นได้ ซึ่งก็จะมีคนบางกลุ่มที่เห็น แล้วเลียนแบบทำตามเพราะอยากดั่งบ้าง

ทั้งนี้ เมื่อมีคนทำตามแฟชั่นดังกล่าว สิ่งที่จะตาม มากก็คือสังคมจะแย่ มีความเสื่อมลง เพราะแฟชั่น ลักษณะนี้มันเป็นการขายว่าง ขายรูป เป็นการ กระตุ้นเรื่องเซ็กซ์ เรื่องเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้ที่จะเกิด อันตรายไม่ใช่ผู้หญิงที่กล้าแต่งกายล่อแหลม แต่ อันตรายจะเกิดขึ้นจากกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นคือ กลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย คนทั่วไป เพราะ เมื่อผู้ชายเห็นภาพพวกนี้ที่แชร์ต่อกันมา แล้วเกิด อารมณ์ การจะเข้าถึงกลุ่มผู้หญิงที่แต่งตัวลักษณะนี้ เป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นคนที่รับกรรมก็จะเป็นหญิงสาว ทั่วๆ ไป เนื่องจากผู้หญิงที่กล้าแต่งเขาจะเป็นคนที่รู้ทัน หลบหลีกเป็น รู้จักระมัดระวังตัว ใช้การโปรยเสน่ห์ที่ รู้ว่าดูไปก็ทำอะไรไม่ได้ ทำให้คลั่งเล่น

สำหรับแฟชั่นนี้ ที่หลายๆ คนกังวลว่าวัยรุ่นไทยจะ เอาเป็นเยี่ยงอย่างนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะทำตาม แต่จะมีเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากหลายๆ แฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นอย่างสั้น รัดตัว โชว์นม ก็มีมาแล้ว ซึ่งพวกเขา ก็ไม่แคร์สังคมอยู่แล้ว มองได้ก็มองไป ยิ่งหากทำแล้วเกิด กระแส มีชื่อ เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะกระแสนั้นจะเป็นด้านบวก หรือลบ แต่ถ้าทำให้คนรู้จักและยิ่งรู้จักได้ มีพื้นที่ข่าวก็เพียงพอแล้ว

หลากหลายแฟชั่นที่ กลุ่มคนบางกลุ่มอาจคิดว่าดี หลง ทางว่าเจ๋ง อาจจะไม่ใช้สิ่งที่เหมาะสมที่ควร อย่างไรก็ตามควรใช้ วิจารณญาณ ไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาแทนที่จะเกิดอาจจะดับ แทนก็ได้เนะจ๊ะ.